
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว 

********************** 
ผู้มาประชุม 
1. นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
2. นายชาญชัย  จิรัสธนวรภัทร  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
3. นายจำรุญ  กำแพงคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
4. นายปราจิต    พลาศรัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
5. นายอินทอง  ชุมภูศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
6. นางคำมูล  บรรเรียนกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1 
7. นางจินดารัตน์   รัตนธนภรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
8. นายศุภชัย  ภูแสนทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
9. นายมนตรี   เม่อแลกู่   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
10. นายกิตติพงศ์   แสงธรรมโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
11. นายปานเทพ    โชคพินิจกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2 
12. นายบุญสม  ใจยะ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
2. นายศักดิ์นรินทร์  พิทักษ์อดีศร  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
3. นายอาหล่อง อาหยิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
4. นายพล  ผามั่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
5. นางสาวศิริรัตน์ สันธ ิ   ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว  
6. นางทัชชกร   สุวรรณจักร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นางปณิดา      เนตรสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายทวิช     ยะปะนันท์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายภาณ ุ  จันหลวง   นายช่างโยธาชำนาญงาน  รักษาราชการแทน  

     ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นางสาวนฤมล  อุ่นคำ   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน 

      ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. นางณัฐชยา  มาลัย   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12. นางสาวอโนชา คำสุทธิ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นางอาภาพร จิระ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
14. นางณัฐปภัสร        บั้งเงิน   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
15. นางสุกัญญา  ศิริถิ่นพยัคฆ์  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 
        16. นาง... 
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16. นางสาวณชญาดา   สุขฟองคำ  นิติกรปฏิบัติการ 
17. นายธนพัฒน์    กำแพงคำ   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 
18. นางสาวกรกนก   ดิลกรัตนตระกุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
19. นางวัชรินทร์   มาไกล   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
20. นายประยูร  เจียมเผ่าพันธุ์  ผู้ช่วยวิศกรโยธา 
21. นางสาวระพีพร    อินต๊ะอ้าย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวนิศารัตน์ ปัญญาโกญ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23. นายอภิสิทธิ์  อภิญญาวิศาล  พนักงานขับรถยนต์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
                นายบุญสม  ใจยะ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ตรวจเอกสารการลงชื่อผู้ เข้าร่วม
ประชุมฯ และเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงนำเรียนประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แม่ยาว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจำปี 2567  ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล กระผม นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ในนามประธานในที่ประชุมแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
เทศบาลทุกท่าน ที่ช่วยกันผลักดันโครงการและการช่วยกันแก้ไขปัญหา
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(อุทกภัย) ที่ผ่านมา  

2. ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่สนับสนุนเครื่องจักรกล 
ลงพื้นที่ตำบลแม่ยาว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัยช่วงที่ผ่านมา  

3. ด้วยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มีการรับ
โอนเจ้าพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ กระผมขอเชิญนางสุกัญญา  ศิริถิ่นพยัคฆ์ 
นักวิชาการคลังชำนาญการ กล่าวแนะนำตัวต่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ด้วย
ครับ 

นางสุกัญญา  ศิริถิ่นพยัคฆ ์  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  
นักวิชาการคลังชำนาญการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย     

ทุกฝ่าย ดิฉัน นางสุกัญญา  ศิร ิถิ ่นพยัคฆ์ ย้ายมาจากองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลแม่จัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ย้ายมารับ
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เมื ่อวันที่          
2 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ดิฉันสัญญาว่าจะนำความรู้และประสบการณ์     
ที่ได้รับมาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถค่ะ 

นาย... 
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นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว มีความยินดีต้อนรับนักวิชาการคลังชำนาญการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยกันพัฒนาตำบลแม่ยาวให้มีความเจริญ

ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2567 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล      จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ปรากฏตามสำเนาบันทึกการประชุมที่จัดส่ง

ให้ทุกท่านแล้ว และทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัย หรืออยากให้มีการแก้ไขประการใด โปรดยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะครับ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผม         
จะขอมติรับรองการประชุมดังกล่าว  ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
เห็นว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 
แล้ว โปรดยกมือขึ ้นเหนือศีรษะเพื ่อเป็นการรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ     
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 

 รับรอง  11 เสียง 
 ไม่รับรอง  -        เสียง 
 งดออกเสียง         1      เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3         กระทู้ถาม  
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ด้วยนายมนตรี  เม่อแลกู่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้ยื่นแบบเสนอกระทู้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ถาม โดยขอยื ่นแบบเสนอกระทู ้ถามต่อ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว        

เรื ่อง  โครงการ ปรับปรุงถนนแอลฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านป่าอ้อ         
หมู่ที ่ 5 โบราณสถานถ้ำพระ ตามแบบเทศบาลกำหนด สัญญาจ้างเลขที่ 
13/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 งบประมาณ 2,192,000 บาท    
วันเริ่มสัญญา 24 มกราคม 2567 วันสิ้นสุด 22 พฤษภาคม 2567 ต่อมา
ในเดือน พฤศจิกายน 2567 แค่ภายในระยะ 6 เดือน ปรากฏว่าผิวถนน    
ยางมะตอยเกิดความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดรอยร้าวจำนวนหลายจุด 
ขอให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวดำเนินการแก้ไขโดยด่วน  

 
 

กระผม... 
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 กระผม(นายมนตรี  เม่อแลกู่) จึงขอยื่นกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีตำบล     
แม่ยาว ดังต่อไปนี้ 
1.ทำไมถึงเกิดความเสียหาย สาเหตุมาจากอะไร นายกฯ ทราบหรือไม่ 
2.ถนนยางมะตอยมีมาตรฐานไหม ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐาน 
   เข้ามาตรวจได้หรือไม่ 
3.ทำไมป้ายโครงการไม่มีการเขียนรายละเอียดของปริมาณงาน  
   (ความกว้าง, ความยาวเท่าไหร่) และชื่อโครงการแอสฟลัท์ติกคอนกรีต   
   เขียนถูกหรือไม ่

  4.จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร เมื่อไหร่ กำหนดได้หรือไม่ 
5.ราคาก่อสร้าง 2 โครงการนี้ดูต่างกันมาก ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
ทั้งนี้ กระผมในนามประธานสภาเทศบาล ได้ดำเนินการจัดส่งแบบเสนอกระทู้
ถามให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้รับทราบแล้ว จึงขอให้นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่ยาว พิจารณาด้วยการตอบกระทู ้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ด้วยครับ ขอเชิญครับ 

 

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีฯ               คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  

ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรี 
ตำบลแม่ยาว ขอชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายมนตรี เม่อแลกู่ ได้
ยื ่นแบบเสนอกระทู้ถามมานั้น กระผมจะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 
เพราะยังอยู่ในระยะประกันสัญญา สำหรับป้ายโครงการนั้น ด้วยมีระเบียบ
การเขียนป้ายโครงการก่อสร้างออกมาใหม่ ทำให้รายละเอียดในการ      
เขียนป้ายมีข้อมูลลดลง ทั้งนี้ ก็ยังเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างครับ  ทั้งนี้ 
กระผมจะชี้แจงในเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไปครับ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

       -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องที่เสนอใหม่ 

    5.1 เสนอเพื่อทราบ  

1. เรื ่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 
ตามที ่ได ้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕67 

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รายงานการดำเนินงานตามวาระการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ          ประชุมด้วยครับ 
 

นาย... 
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นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง        เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีฯ                ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกองทุกกอง  และ       

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบล    
แม่ยาว ขอแถลงนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่โดยจะบริหารงานเทศบาล ตาม
อำนาจหน้าที่ ที ่กำหนดไว้ ทั ้งนี ้จะยึดถือประโยชน์ส ุขของประชาชน         
เป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำงบประมาณ        
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาว ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ        
ที ่แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 รวมถึงสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งเน้น
พัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืน”  

กระผมขอสรุปรายงานการดำเนินงาน ตามนโยบายที ่แถลงไว้ต่อ  สภา
เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ยาว  ดังนี้ 
1) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน   223  โครงการ   
 งบประมาณ 56,744,446.82 บาท 
2) โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  จำนวน    201 โครงการ   
 งบประมาณ  34,184,893.00 บาท 
3) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน      22  โครงการ  
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารรูปเล่มสีเขียว เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ       
การประชุมครับ  

นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล   ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ         
ประธานสภาเทศบาลฯ       ได้รับทราบ 

ที่ประชุม       รับทราบ 

 

 

 

2)เรื่อง... 
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2) เร ื ่ อง รายงานการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2566-2570)  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
เทศบาลตำบลแม่ยาว  

 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล    ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รายงานตามวาระการประชุมฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ด้วยครับ 

นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกองทุกกอง  และ

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบล   
แม ่ยาว ขอรายงานการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถิ่น           
(พ.ศ. 2566 – 2570) ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ตามท่ีกระผม ได้รายงานผลการปฎิบัติงานแล้วนั้น 
สังเกตุได้ว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
สรุปเป็นภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที ่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที ่ได้
กำหนดไว้นั้น คิดเป็นร้อยละที่อยู่ในระดับดีมากถึงมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อย
ละ 90.13 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมฯ 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล    ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาลฯ         เทศบาลฯ ได้รับทราบ 
 
ที่ประชุม          รับทราบ 

5.2 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำการ
ขยายเขตไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาคสาขาเช ียงรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ             
ของ มูลนิธิบริการไร้พรมแดน 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล    ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร   
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  หัวหน้าฝ่าย    

ทุกฝ่าย กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ด้วย     
นายโทนี่  ลีพิทักษ์กุล มูลนิธิบริการไร้พรมแดน ได้มีหนังสือเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ให้สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว พิจารณาเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาเชียงราย เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ 
เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเลขที่ 360 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยาว สำหรับ
รายละเอียดเพิ ่มเติม กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ให้      
นายช่างไฟฟ้าชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมครับ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล    ขอเชิญ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นาย... 
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นายธนพัฒน์    กำแพงคำ      เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนพัฒน์   กำแพงคำ นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว ขอชี ้แจงว่า ด้วยมูลนิธิบริการ        
ไร้พรมแดน ได้มีหนังสือเรื ่องขอความอนุเคราะห์ให้สภาเทศบาลตำบล        
แม่ยาว พิจารณาเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย เข้าทำ
ประโยชน์พื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านเลขที่ 360 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยาว ซึ่งการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่ยาวนั้น เป็นไปตามขั้นตอนการขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ          
พ.ศ. 2507  ตามมาตรา 13/1  เสนอให้สภาท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบและ
เป็นหลักฐานในการประกอบยื่นคำขอดังกล่าว  ทั้งนี้ จึงเป็นที่มาในการนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ครับ 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล  ขอขอบคุณ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่  
ประธานสภาเทศบาล ประชุมฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถาม

เพ่ิมเติมโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 
หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว    
ท่านใด เห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
เชียงรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของมูลนิธิบริการไร้พรมแดน โปรดยกมือขึ้น
เหนือศีรษะครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย เข้าทำประโยชน์
พ ื ้นท ี ่ป ่าสงวนแห ่งชาต ิ ป ่าดอยบ่อ เพ ื ่อทำการขยายเขตไฟฟ้า        
บ้านเลขที่ 360 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยาว 

 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
 งดออกเสียง   1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 เสนอ... 
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5.3 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์       
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว หมู่ที ่ 11 บ้านอาจ่า     
ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล      ด้วยระเบียบวาระท่ี 5.3 และ 5.4 เป็นเรื่องของการรับโอนครุภัณฑ์งาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ            ขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบล    

แม่ยาว ชี้แจงในข้อเสนอดังกล่าวทั้งสองวาระ พร้อมกันด้วยครับ 
 

นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
   กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  ตามที่สภา

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้อนุมัติอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
เพื่อดำเนินการขยาเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลแม่ยาว เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
เมืองเชียงราย ได้ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านอาจ่า(บ้านบริวาร) 
และบ้านอาดุ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 28560 “หมวด 9 การบริหารพัสดุ” การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาเมืองเชียงราย จึงมีความประสงค์จะส่งมอบงานขยายเขตไฟฟ้า
ให้เทศบาลตำบลแม่ยาว บำรุงรักษาต่อไป 

  จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาการรับโอนครุภัณฑ์ข้างต้นครับ 
 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล  ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภาฯ   ได้ร ับทราบ ทั ้งนี ้จะมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด           

จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 
                         หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะกล่าวสอบถามเพิ่มเติม กระผม     

จะขอมติที่ประชุมฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับโอน
ครุภัณฑ์งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 11 บ้านอาจ่า 
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ครับ 

 

 

 
ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบล        

แม่ยาว หมู่ที ่ 11 บ้านอาจ่า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  พาดสายไฟชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน     
ขนาด  25  ตารางเมตร  จำนวน  1  เส้น  
ระยะทางประมาณ 650 เมตร  ติดตั้งสวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด และ 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด LED ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 10 ชุด  
 เห็นชอบ     11   เสียง 

  ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
 

5.4 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์       
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว หมู่ที ่ 11 บ้านอาดุ    
ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล    ตามท่ี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้ชี้แจงรายละเอียดในการเสนอ เพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             พิจารณาแล้วนั ้น  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะสอบถามหรือ

อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะกล่าวสอบถาม
เพิ ่มเติม กระผมจะขอมติที ่ประชุมฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว 
หมู่ที ่ 11 บ้านอาดุ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์งานขยายเขตระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบล        

แม่ยาว หมู่ที ่ 11 บ้านอาดุ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  
ระบบไฟฟ้าสาธารณะพาดสายไฟชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 25 ตารางเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 340 เมตร                                         
ติดตั้งสวิทซ์ควบคุม จำนวน  1 ชุดและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ชนิด LED ขนาด  2 x 20 วัตต์ จำนวน 12  ชุด  

  เห็นชอบ     11   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
  งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

 
5.5 เสนอเพ่ือ... 
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5.5 เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าใน
พื้นที่ตำบลแม่ยาว เพื่อนำไปประกอบคำขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จำนวน 51 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ  

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน และบ้านบริวาร 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร และบ้านบริวาร 
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และบ้านบริวาร 
4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ และบ้านบริวาร 
5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง และบ้านบริวาร 
6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง และบ้านบริวาร 
7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล 

8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง 

9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และบ้านบริวาร 

10.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และบ้านบริวาร 

11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และบ้านบริวาร 

12. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และบ้านบริวาร 

13. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ 

14. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน และบ้านบริวาร 

15. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ และบ้านบริวาร 

16. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และบ้านบริวาร 

17. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และบ้านบริวาร 

 
18.โครงการ... 
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18. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข และบ้านบริวาร 
19. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และบ้านบริวาร 
20. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และบ้านบริวาร 
21. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และบ้านบริวาร 
22. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และบ้านบริวาร 
23. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        

หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และบ้านบริวาร 
24. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน และบ้านบริวาร 
25. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        

หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และบ้านบริวาร 
26. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และบ้านบริวาร 
27. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน      

หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข และบ้านบริวาร 
28. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ และบ้านบริวาร 
29. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายสองแคว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก 
30. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก 
31. โครงการปรับปรุงเส้นทางข้ามลำห้วยแม่ซ้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำ      

ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย 
32. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื ่อมระหว่าง บ้านลอบือ ม.13 – 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฯ 
33. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื่อมระหว่าง บ้านจะฟูจะก่า (บ้านบริวาร)        

หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา - บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13             
บ้านพนาสวรรค์ 

34. โครงการปร ับปร ุงถนนแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีตสายทางบ้านป่าอ้อ                    
หมู่ที่ 5 – โบราณสถานถ้ำพระ 

35. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหมอผี (บ้านบริวาร) 
หมู่ที ่20 บ้านผาสุข - บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค ์

36. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะสำเร็จรูป พร้อมอาคาร บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 
37. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะสำเร็จรูป พร้อมอาคาร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 
38. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 1 บ้านห้วยขมใน และ         

บ้านบริวาร 
 

39.โครงการ... 
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39. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 2 บ้านรวมมิตร และ      
บ้านบริวาร 

40. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และ         
บ้านบริวาร 

41. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 6 บ้านสันป่ายาง และ      
บ้านบริวาร 

42. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 7 บ้านกลางทุ ่ง และ      
บ้านบริวาร 

43. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และ        
บ้านบริวาร 

44. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และ          
บ้านบริวาร 

45. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และ
บ้านบริวาร 

46. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และ         
บ้านบริวาร 

47. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน 
และบ้านบริวาร 

48. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 17 บ้านดงเจริญ และ    
บ้านบริวาร 

49. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และ       
บ้านบริวาร 

50. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และ
บ้านบริวาร 

51. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 20 บ้านผาสุข และ       
บ้านบริวาร 

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีฯ                      คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ตามบันทึก
ข้อความ กองช่าง ที่ กช 1237/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567 เสนอ  
เพื่อทราบและพิจารณาเห็นชอบ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำโครงการในเขต
พ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จำนวน 51 โครงการ สำหรับรายละเอียด
กระผมขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู ้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อไป 

นาย... 
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นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล   ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางสาวศิริรัตน์   สันธิ        เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว    คณะผู้บริหารหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้า

ฝ่ายทุกฝ่าย ดิฉัน นางสาวศิริรัตน์  สันธิ  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ตามที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มี
นโยบายให้ปลัดเทศบาลดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ป่าในพื ้นที ่ตำบล       
แม่ยาว นั้น ดิฉัน ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง โดยรายละเอียด
จะได้นำเสนอในรูปแบบ Power Point  ต่อไปค่ะ 

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล  ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายภาณุ  จันหลวง        เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี  
นายช่างโยธาชำนาญงาน        คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง 
รักษาราชการแทน      ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายภาณุ  จันหลวง นายช่างโยธาชำนาญงาน 
ผู้อำนวยการกองช่าง            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนชี้แจงว่า โครงการที่ได้       

ขอเสนอให้ที ่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณา จำนวน 51 โครงการ          
เป็นโครงการที่จะนำไปประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าซึ่ง เป็นไปตาม
ขั ้นตอนการขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ        
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามมาตรา 13/1  เสนอให้ 
สภาท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบและเป็นหลักฐานในการประกอบยื่นคำขอ
ดังกล ่าว ทั ้งน ี ้  จ ึงเป ็นที ่มาในการนำเสนอต่อที ่ประช ุมสภาเทศบาลฯ             
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล   ขอขอบคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานสภาเทศบาล          ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ จะมีสมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม โปรดยกมือขึ้น
เหนือศีรษะครับ  ขอเชิญ นายมนตรี เม่อแลกู่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
กล่าวครับ 

 
นายมนตรี    เม่อแลกู่          เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง       

ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมนตรี  เม่อแลกู่ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการ 51 โครงการข้างต้นนั้น 
หากจะเพ่ิมโครงการก่อสร้างลานสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน รวมถึงการ
ปรับปรุงฌาปณสถาน สามารถเพิ่มโครงการได้หรือไม่ครับ เพื่อเป็นการ      
ขออนุญาตฯ ที่ครอบคลุมทุกด้าน 

นาย... 
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นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล ขอเชิญ  นายจำรุญ   กำแพงคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กล่าวครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายจำรุญ   กำแพงคำ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจำรุญ   

กำแพงคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอสอบถามว่าตามรายชื่อโครงการ
ที่ได้เสนอมา จำนวน 51 โครงการ นั้น  แล้วการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ       
ที ่ไม่มีในรายชื ่อของโครงการ 51 โครงการ จะมีการซ่อมแซมอย่างไร         
ซึ่งบางฝายฯ ก็มีสภาพที่ชำรุดเป็นอย่างมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล ขอเชิญ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงครับ 
 
นายภาณุ   จันหลวง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี   คณะ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
รักษาราชการแทน  หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามมานั้น กระผม  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่า การก่อสร้าง/ปรับปรุงลานสาธารณประโยชน์ นั้น อยู่ประเภท

เดียวกันกับการการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  สำหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง
ฝายชะลอน้ำนั้น บริเวณที่ฝายชะลอน้ำตั้งอยู่นั้น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่า จึงไม่มี
ความจำเป็นจะต้องนำเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการขอใช้พ้ืนที่ป่าครับ 

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอขอบคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้จะมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ ่มเติมแล้วกระผม ในนาม
ประธานในที่ประชุม จะขอมติที ่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
ท่านใดเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในพื้นที่ตำบลแม่ยาว เพื่อนำไป
ประกอบคำขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าดอยบ่อ จำนวน 51 โครงการ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในพื้นที่ตำบลแม่ยาว เพื่อนำไป

ประกอบคำขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จำนวน 51 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ  

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน และบ้านบริวาร 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 

เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร และบ้านบริวาร 
3.โครงการ... 
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3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และบ้านบริวาร 

4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ และบ้านบริวาร 

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง และบ้านบริวาร 

6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง และบ้านบริวาร 

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล 

8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง 

9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ 
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และบ้านบริวาร 

10.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และบ้านบริวาร 

11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และบ้านบริวาร 

12. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และบ้านบริวาร 

13. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ 

14. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน และบ้านบริวาร 

15. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ และบ้านบริวาร 

16. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และบ้านบริวาร 

17. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และบ้านบริวาร 

18. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ เสาไฟส่องสว่าง และ
เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข และบ้านบริวาร 

19. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และบ้านบริวาร 

20. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และบ้านบริวาร 

21. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และบ้านบริวาร 

 
22.โครงการ... 
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22. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และบ้านบริวาร 
23. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        

หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และบ้านบริวาร 
24. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน และบ้านบริวาร 
25. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน        

หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และบ้านบริวาร 
26. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน       

หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และบ้านบริวาร 
27. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู ่บ ้าน      

หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข และบ้านบริวาร 
28. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ และบ้านบริวาร 
29. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายสองแคว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก 
30. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก 
31. โครงการปรับปรุงเส้นทางข้ามลำห้วยแม่ซ้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำ      

ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย 
32. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื ่อมระหว่าง บ้านลอบือ ม.13 – 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฯ 
33. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื่อมระหว่าง บ้านจะฟูจะก่า (บ้านบริวาร)        

หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา - บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13             
บ้านพนาสวรรค์ 

34. โครงการปร ับปร ุงถนนแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีตสายทางบ้านป่าอ้อ                    
หมู่ที่ 5 – โบราณสถานถ้ำพระ 

35. โครงการปรับปรุงถนนสายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหมอผี (บ้านบริวาร) 
หมู่ที ่20 บ้านผาสุข - บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค ์

36. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะสำเร็จรูป พร้อมอาคาร บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 
37. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะสำเร็จรูป พร้อมอาคาร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 
38. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 1 บ้านห้วยขมใน และ         

บ้านบริวาร 
39. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 2 บ้านรวมมิตร และ      

บ้านบริวาร 
40. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว และ         

บ้านบริวาร 
41. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 6 บ้านสันป่ายาง และ      

บ้านบริวาร 
42. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 7 บ้านกลางทุ ่ง และ      

บ้านบริวาร 
 

43.โครงการ... 
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43. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก และ        

บ้านบริวาร 
44. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย และ          

บ้านบริวาร 
45. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ และ

บ้านบริวาร 
46. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ และ         

บ้านบริวาร 
47. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน 

และบ้านบริวาร 
48. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 17 บ้านดงเจริญ และ    

บ้านบริวาร 
49. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา และ       

บ้านบริวาร 
50. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก และ

บ้านบริวาร 
51. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 20 บ้านผาสุข และ       

บ้านบริวาร 
เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 ติดตามและสอบถามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ  ของเทศบาล
ตำบลแม่ยาว  

นางคำมูล   บรรเรียนกิจ  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ดิฉัน นางคำมูล  บรรเรียนกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต 1 ดิฉันมีเรื่องสอบถามและติดตามความคืบหน้า จำนวน 7 เรื่องดังนี้ 

1. เรื่องการซ่อมแซมคอสะพานบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 – บ้านริมกก หมู่ที่ 4 
มีความคืบหน้าในการซ่อมแซมอย่างไร 

2. เรื ่องการซ่อมแซมคอสะพานและขยายทาง หมู่ที ่ 9 บ้านทุ่งหลวง – 
บ้านอาดุ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย 

3. เรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตรจาก
เหตุภัยพิบัติ(อุทกภัย) ที่ผ่านมา  

4. เรื่อง การฟื้นฟูตลิ่งที่เสียหายจากอุทกภัยตามที่ได้มีการประสาน อบจ. 
ไปแล้วนั้น มีความคืบหน้าอย่างไร  

5. เรื่อง ปรับถนนเส้นทางเหมืองแร่ จะเข้าดำเนินการเมื่อใด 
6. เรื่อง รถเกลี่ยดิน(เกรดเดอร์) ที่จะเข้ามาปรับถนนในเขตพื้นที่เขต 1      

จะเข้ามาเมื่อใด 
7. โครงการต่าง ๆ ตามที ่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี         

พ.ศ. 2568 ได้ตั้งไว้นั้น  โครงการในหมวดงบลงทุน จะเริ่มดำเนินการ
เมื่อใด 
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีเรื่องที่จะสอบถามและติดตามโครงการต่าง ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ทั้งนี้ ขอให้นายกเทศมนตรี ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบด้วย 

เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบต่อไปครับ 
 
นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม          

นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ขอชี้แจงตามที่สมาชิก
สภาเทศบาลฯ นางคำมูล  บรรเรียนกิจ ได้สอบถามมานั้น  กระผมขอชี้แจง 
ดังนี้ 
1. การซ่อมแซมคอสะพานบ้านป่าอ้อ หมู ่ที ่ 5 – บ้านริมกก หมู ่ที ่ 4 

กระผมได้สั่งการให้ใช้เงินสะสมมาดำเนินการแล้วครับ 
 
 
 
 

2.การซ่อมแซม... 
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2. การซ่อมแซมคอสะพานและขยายทาง หมู่ที่ 9 บ้านกลางทุ่ง – บ้านอาดุ
(บ้านบริวาร) หมู ่ท ี ่  11 บ้านห้วยแม่ซ ้าย   นั ้น องค์การบร ิหาร           
ส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการซ่อมแซมให้ ทั้งนี้ กระผมจะให้นาย
ช่างโยธาชำนาญการ เป็นผู้ติดตามในเรื่องดังกล่าวครับ 

3. เรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตรจากเหตุ
ภัยพิบัติ(อุทกภัย) ที่ผ่านมา จะมีการพิจารณาของคณะกรรมการ พชอ. 
ในภาคบ่ายของวันนี้  

4. การฟ้ืนฟูตลิ่งที่เสียหายจากอุทกภัยตามที่ได้มีการประสาน อบจ. ไปแล้ว
นั้น ทั้งนี้จะให้นายช่างโยธาชำนาญงาน ติดตามในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้มี
การตกลงเบื้อต้นว่า อบจ.จะสนับสนุนเครื่องจักรแล้วให้เทศบาลตำบล
แม่ยาว เป็นเชื้อเพลิง(น้ำมัน) ในช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ตำบลแม่ยาว
ครับ 

5. รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม จึงไม่สามารถลงพ้ืนที่
ได้ครับ 

6. โครงการต่าง ๆ ที่ตั ้งอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดงบลงทุน  นั้น ด้วยบุคลากรของกอง
ช่างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน จึงทำให้งานล่าช้า แต่จะทยอยทำครับ 
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นายอินทอง  ชมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอินทอง    ชมภูศรี              เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1       ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายอินทอง ชมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
เขต 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมตลิ่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อกทกภัยที่ผ่านมา ณ บ้านห้วยขมใน หมู่ที ่ 1 ซึ่งขณะนี้ ชาวบ้านนำโดย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำไม้ทำแนวกั้นไว้เพื่อเป็นแนวทางจราจรชั่วคราวไว้แล้ว             
จึงอยากจะสอบถามว่าโครงการของเทศบาลจะดำเนินการได้เมื่อใด 

 
นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ จากการ 
นายกเทศมนตรีฯ                    ที่ได้มีการประสานเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือมา

ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้มีการตกลงในเบื้องต้นว่าหากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื ้นที ่แล้ว เทศบาลตำบลแม่ยาวจะสนับสนุนด้านน้ำมันเชื ้อเพลิงของ
เครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เช ียงราย ยังติดภารกิจแต่ได้ม ีการวางรายการในการดำเนินงานของ
เครื่องจักรไว้แล้ว ทั้งนี้ หากมีการประสานมา กระผมจะแจ้งให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบอีกครั้งครับ 

 
นาย... 
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นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล ขอเชิญ นายปราจิต  พลาศรัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายปราจิต    พลาศรัย เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง กระผม 

นายปราจิต  พลาศรัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอติดตามสอบถามว่า
เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่สำรวจ
เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนั้น ไม่ทราบว่าได้มีการประสาน
ติดตามหรือไม่ว่า โครงการจะดำเนินการก่อสร้างเมื่อใด  

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล ขอเชิญ นายมนตรี  เม่อแลกู่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายมนตรี  เม่อแลกู่ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองทุกกอง และ

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผมมีเรื่องจะขอสอบถามดังนี้ 
1. กระผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาล สำหรับรถไถช่วยปรับเกลี่ย

พ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
2. ขอสำเนาหนังสือของเทศบาลฯ ที ่ได้แจ้งให้ผู ้ร ับจ้าง ก่อสร้างถนน      

แอสฟัลท์ติกสายทางบ้านป่าอ้อ ที่ได้กระทู้ถามนั้น ได้หรือไม่ 
3. ถนนบ้านป่าอ้อ สายทางตรงข้าม ซอย 10 ขอให้เทศบาลฯ เข้าไปปรับ

ถนนให้ด้วยครับ 
4. เรื่อง หินคลุกตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้แจ้งว่าจะนำมาปรับ

ถนนให้จำนวน 2 ลำ  ไม่ทราบว่าจะนำมาปรับถนนให้เมื่อไหร่ 
5. ระบบโซล่าเซลล์ ของบ้านห้วยส่างกรณ์(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วย

ทรายขาว และ หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ ่ง อยากให้เจ้าหน้าที ่เทศบาลฯ      
เข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
 

นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นายปานเทพ   โชคพินิจกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายปานเทพ   โชคพินิจกุล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และ

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายปานเทพ  โชคพินิจกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต 2 เรื่องจะขอสอบถาม ดังนี้ 
1. ถนนสายบ้านรวมมิตร  - จะฟูจะก่า เทศบาลตำบลแม่ยาว จะดำเนินการ

เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมให้กับประชาชนเมื่อใด 
 
 

2.คอสะพาน... 
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2. คอสะพานบ้านอาเกอะ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก – บ้านอาดุ
(บ้านบริวาร) หมู่ที ่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่ยาว จะดำเนินการเข้ามาปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับประชาชนเมื่อใด 

3. ขอให้นำรถไถฟาร์มแทรกเตอร์เข้าไปปรับถนนสายทางบ้านลอบือ      
(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ – โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ บ้าน
ลอบือ ด้วยครับ 

4. ขอบคุณ เทศบาลตำบลแม่ยาว ที่เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายทาง หมู่ที ่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย      
จ.เชียงราย - ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (สายทางบ้านต้นผึ้ง) 

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางจินดารัตน์  รัตนธนภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
เขต 2 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่
ผลักดันการช่วยเหลือซ่อมแซมถนนสายทางพนาสวรรค์-ต้นผึ้ง แต่ด้วยเป็น
การปรับเกลี่ยถนนเพิ่งแล้วเสร็จ จึงอยากให้ท่านพิจารณาว่าเห็นควรนำหิน
ไปปรับถนนเส้นดังกล่าวจะดีหรือไม่ จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา
ด้วยค่ะ  

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นายชาญชัย  จิรัสธนวรภัทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายชาญชัย  จิรัสธนวรภัทร          เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2      ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองทุกกอง และ

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายชาญชัย  จิรัสธนวรภัทร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 มีเรื่องที่จะกล่าวต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
1. กระผมได้ดำเนินการขอรับความช่วยเหลือโดยการการใช้รถไถฟาร์ม

แทรกเตอร์ โดยได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Google  
Form และได้ยื่นแบบคำร้องแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ครับ 

2. ขอให้เทศบาลบตำบลแม่ยาว ช่วยนำรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ไปปรับ
เกลี่ยถนนด้วยครับ ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง ดังนี้ 

 
 

2.1หมู่... 
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2.1 หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ไปทางการเกษตร 
2.2 บ้านใหม่พ ัฒนา(บ้านบร ิวาร) หมู ่ท ี ่  13 บ้านพนาสวรรค์              

ไปทางการเกษตร 
2.3 บ้านห้วยส ักกอง(บ ้านบร ิวาร) หมู ่ท ี ่  13 บ้านพนาสวรรค์             

ไปทางการเกษตร 
2.4  บ้านลอบือ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ไปทางการ

เกษตร 
2.5 บ้านจะสอป่า(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ไปทางการ

เกษตร 
3. ด้วยได้รับแจ้งชาวบ้านในพื้นหมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ  และ หมู่ที่ 13 

บ้านพนาสวรรค์ ว่าได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยที่ผ่านมา เพราะมี
หิน/ดิน/ทราย เต็มที ่นา จึงอยากให้เทศบาลตำบลแม่ยาวให้การ
ช่วยเหลือโดยการนำรถแบคโฮช่วยขุดตักนำหิน/ดิน/ทราย ออกจาก     
ที่นาได้หรือไม่ เพ่ือจะได้ดำเนินการเกษตรต่อไป 

4. ตามท่ีมีการช่อมแซมฝายชะลอน้ำ นั้น กระผมขอเปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์
แทนได้หรือไม ่

5. ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผลักดัน
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทาง บ้านลอบือ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 
บ้านพนาสวรรค์ ครับ  

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นายบุญสม  ใจยะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายบุญสม  ใจยะ                     เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1       ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย   

ทุกฝ่าย กระผม นายบุญสม  ใจยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอติดตาม
การทำงานของเทศบาลฯ อยู่ 2 เรื่อง 

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์และการตัดหญ้าข้างถนน ที่เทศบาลตำบลแม่ยาวได้
มีการจ้างงานนั ้น ขอสอบถามว่ามีการตัดหญ้าจากขอบถนนเข้าไป
ประมาณไหนในการตัดหญ้าแต่ละครั้ง 

2. การตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางที่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นขณะขับรถนั้น 
เทศบาลตำบลแม่ยาว จะดำเนินการเมื่อใด 

 
นายสงกรานต์   อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ นายกิตติพงศ์   แสงธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

นาย... 
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นายกิตติพงศ์   แสงธรรมโชติ      เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2       ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้า

ฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายกิตติพงศ์  แสงธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ    
เขต 2 มีเรื่องขอสอบถาม 4 เรื่อง ดังนี้  
1. การช่วยเหลือเหตุดินสไลด์ที่เกิดจากภัยพิบัติ เมื่อปีที่ผ่านมา ก็เกิด

เหตุการณ์ คล้าย ๆ กัน และเทศบาลตำบลแม่ยาว ก็ให้ความช่วยเหลือ
ไม่นาน แต่ปีนี้เทศบาลตำบลแม่ยาวดำเนินการช่วยเหลือแต่เหตุใดมีการ
ประมาณการให้ความช่วยเหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการประมาณ
การฯ ต่ำกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก และดำเนินการช้ามาก  จึงอยากให้
นายกเทศมนตรีและคณะบริหาร ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 

2. โครงการกีฬาตำบลแม่ยาว  ไม่ทราบว่ายังจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีก
หรือไม่ ซึ่งตามที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ กับฝ่ายปกครองที่ผ่านมานั้น ฝ่าย
ปกครองได้แจ้งว่า ได้มีมติให้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลแม่ยาว      
2 ปี/ครั้ง 

3. ชาวบ้านในพื้นที่สอบถามว่าจะได้รับเงินเยียวยาเกี่ยวกับการล้า งโคลน    
ที่ได้ยื่นเอกสารไปแล้วนั้น เมื่อไหร่  

4.  การก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ  ในพ้ืนที่บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 
ชาวบ้านอยากได้แบบปูนซีเมนต์ เพ่ือความแข็งแรงครับ 
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล       ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ               สอบถามเพ่ือติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยาวด้วยครับ  
 
นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง              เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ                     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  

กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวขอชี้แจงตามที่
สมาชิกสภาฯ ได้กล่าวติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 
1. ตามที่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำฯ ได้มาสำรวจพื้นที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมานั้น 

ตามที่ได้สอบถามทราบว่าจะมีการลงโครงการฯต่าง ๆ ที ่ได้สำรวจ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครับ 

2. หนังสือแจ้งให้เข้ามาซ่อมแซมถนนสายทางบ้านป่าอ้อ ตามที่ นายมนตรี 
เม่อแลกู่ สอบถามมานั้น สามารถสำเนาได้ที่กองช่างได้ครับ 

3. เรื่องการจัดซื้อและลงหินคลุก สายทางบ้านเกาะ(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 5 
บ้านป่าอ้อ นั้น กระผมได้สั่งการให้ดำเนินการโดยใช้เงินเหลือจ่ายซื้อไป
แล้วครับ 

4. เรื่อง การซ่อมแซมไฟกิ่ง กระผมได้สั ่งการให้นายช่างไฟฟ้าดำเนินการ
ซ่อมแซมต่อไปครับ 

5. เรื่อง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์  อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 
 

6.เรื่อง... 
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6. เรื่อง การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ที่ขอเปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์นั้น กระผมได้
สั่งการให้จ่าสิบเอกพิชัย พนาสง่าวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยชำนาญงาน ได้สำรวจ และแจ้งแล้วว่าหากฝายชะลอน้ำใด
เป็นการก่อสร้างด้วยปูน จะต้องดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมเป็น
ปูนซีเมนต์ครับ ทั้งนี้กระผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วครับ 

7. สำหรับการจ้างงานตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนของตำบลแม่ยาว 
นั้น กระผมขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ให้นายช่างไฟฟ้าเป็นผู้
ชี้แจงครับ 

8. โครงการตามมาตรา 19 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  กระผมจะขอให้
เจ้าหน้าที่รายงานต่อที่ประชุมต่อไป 
 

นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล      ขอเชิญ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง   
ประธานสภาเทศบาลฯ              กล่าวครับ 
 
นายภาณุ  จันหลวง                 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี  
นายช่างโยธาชำนาญงาน           คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง       
รักษาราชการแทน    ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขออนุญาต ประธานสภาเทศบาลฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง   เพื่อชี้แจง ข้อสอบถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 นางจินดารัตน์         

รัตนธนภรณ์  มานั้น การนำหินมาลงเส้นทางพนาสวรรค์-ต้นผึ้งนั้น  เทศบาล
ตำบลแม่ยาว  ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจากมีงบประมาณที่มี
อย่างจำกัด รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับป่าไม้อีก  จึงเป็นความยุ่งยากใน
การดำเนินการครับ  

 กระผมขอรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการขออนุญาตขอใช้
พื้นที่ป่า ตามมาตรา 19  นั้น ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้อนุมัติ
โครงการไปแล้ว จำนวน 14 โครงการ นั้น ขณะนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ สำหรับอีก 4 โครงการที ่เหลือ       
ยังอยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ยาว จะต้องรายงานให้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับทราบการดำเนินการดังกล่าว เพ่ือติดตามงานเช่นกันครับ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล   ขอเชิญ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กล่าวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
 
 
 
 

นาย... 
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นายธนพัฒน์  กำแพงคำ             เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน         ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  และ

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายธนพัฒน์  กำแพงคำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญ
งาน ขอชี้แจงในเรื่องไฟกิ่งตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมานั้น ด้วยระบบ
ที ่สอบถามมานั ้น เป็นระบบประปาหมู่บ้านด้วยแสงโซลาเซลล์   ซึ ่งได้
ดำเนินการติดตั ้ง 2 จุด คือ บ้านห้วยส่างกรณ์(บ้านบริวาร) หมู ่ที ่ 3          
บ้านห้วยทรายขาว และ บ้านสุขใจ(บ้านบริวาร) หมู ่ที ่ 7 บ้านกลางทุ่ง               
ซึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบระบบแล้ว ปรากฏว่า ระบบ
ทำงานได ้ด ี  แต ่ไม ่ เต ็มประส ิทธ ิภาพเท ่าท ี ่ควร ซ ึ ่ งจะเข ้าประสาน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือหารือในการปรับเปลี่ยนระบบ เนื่องด้วย ระบบโซ
ล่าเซลล์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงกลางวัน ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ทางกองช่างจะ
เร่งประสานทำความเข้าใจกับชุมชนอีกครั้งครับ  สำหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ข้างถนนของตำบลแม่ยาวหรือการตัดหญ้าริมถนน นั ้น  ได้มีการ
กำหนดให้มีการตัดหญ้าจากขอบถนนข้างละ 1.5 เมตร โดยเป็นการ        
จ ้างเหมาบริการเพื ่อปรับปรุงภูม ิท ัศน์ครับ ในส่วนของการตัดกิ ่งไม้          
ด้วยขณะนี้ ภารกิจของกองช่างมีมากแต่บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มี 
หากมีการจ้างเหมาบริการเอกชนได้ จะเป็นเรื่องที่ดีต่อการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตำบลแม่ยาวครับ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล   ด้วยนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงข้อสอบถามที่เหลือด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นายอภิรักษ์   อินต๊ะวัง            เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
 กระผม นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ขออนุญาตชี้แจง

ดังนี้  
1. ตามที่มีการช่วยเหลือการเยียวยาผู ้ประสบเหตุดินสไลด์ตามที่สมาชิก       
สภาเทศบาลฯ นายกิตติพงศ์  แสงธรรมโชติ กล่าวมานั้น กระผมขออนุญาต
ตรวจสอบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งครับ 
2. เรื่องการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลแม่ยาว นั้น ตามที่ประสานกำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่ยาว ปรากฏว่า ที่ประชุมของฝ่ายปกครองตำบลแมย่าว 
ได้มีมติให้มีการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลแม่ยาว 2 ปี/ครั้ง และปีนี้ด้วยเกิดเหตุ
ภัยพิบัติอุทกภัย(น้ำท่วม) ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลแม่ยาวเป็น
อย่างมาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้านจึงยืนยันตามมติที่มีไว้ครับ แต่ก็มีเสียงอีกด้าน
จากชาวบ้านบางพื้นที่ว่า ด้วยอยากให้เทศบาลดำเนินการจัดงานแข่งขันกีฬา 
ทั้งนี้ กระผม ก็ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาล และรองนายกฯ นายศักดิ์นรินทร์  
พิทักษ์อดีศร ดำเนินการหาแนวทางในการจัดงานแข่งขันกีฬาต่อไปครับ 
 

3.เรื่อง... 
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3. เรื่อง เงินช่วยเหลือการล้างโคลนจากเหตุภัยพิบัติ(อุทกภัย) ที่ผ่านมานั้น 
ในช่วงบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาวจะเข้าร่วมประชุมเพื ่อนำ       
คำร้องขอรับความช่วยเหลือเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในระดับอำเภอ 
หากมติที่ประชุมเป็นประการใด จะแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบอีกครั้ง
ครับ สำหรับงบประมาณในการจัดสรรนั้น กระผมขออนุญาตประธานสภา
เทศบาลให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ครับ 
 

นายสงกราต์  อภิญญาวิศาล      ขอเชิญ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ชี้แจงรายเอียดเพ่ิมเติมด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวศิริรัตน์  สันธิ             เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะบริหาร  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว        หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ตามท่ี 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามการให้ความช่วยเหลือเรื่องดินสไลด์ จำนวน 
2 หลัง ณ บ้านผามูบ(บ้านบริวาร) หมู ่ที ่ 12 บ้านแคววัวดำ ซึ ่งจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่กองช่าง  ได้มีการประมาณการในรอบแรกแล้ว แต่รอง
ปลัดเทศบาล ให้ปรับลดการประมาณการลงตามรูปภาพเอกสารแนบ ซึ่งใน
วันนี้ รองปลัดเทศบาล ลาพักผ่อน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 หากกลับมา
ปฏิบัติงานแล้วจะสอบถามเหตุผลในการปรับลดการประมาณการแล้วจะนำ
ข้อมูลมาชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อไปค่ะ  

       สำหรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ตำบลแม่ยาว จาก
เหตุภัยพิบัติ(อุทกภัย) ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ก็ได้มีนโยบายให้ความ
ช่วยเหลือ โดยให้กองช่างดำเนินการประมาณการความเสียหายบ้านเรือนที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(เสียหายบางส่วน) หลักจากประมาณการ
เรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณโดยประมาณ 2,301,000.00 กว่าบาท 
จำนวน 200 กว่า หลังคา สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหายทางการเกษตร  ซึ่งได้รับการเสียหายประมาณ 1,200,000 กว่าบาท 
และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้มีนโยบายว่าในช่วงนี้มีการใช้งบประมาณ
เทศบาลเพื่อดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ในช่วงฟื้นฟู เยียวยาจำนวน
มาก จึงให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการนำข้อมูลบ้านเรือนที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(เสียหายบางส่วน) ขอรับการช่วยเหลือจาก 
กชภอ. โดยการนำงบประมาณระดับจังหวัดมาช่วยเหลือแทน และให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตร ขอรับการช่วยเหลือ
จาก กชภอ. ของอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจะมีการพิจารณาให้การช่วยเหลือ
ในช่วงบ่ายของวันนี้  สำหรับการพิจารณาการช่วยเหลืองบประมาณในการล้าง
โคลนนั้น ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล ให้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนัก
ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงตามที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวได้มอบหมายให้
เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ค่ะ 

 
 

นาย... 
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นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล     ขอเชิญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบเพ่ิมเติมครับ 
 
นางสาวอโนชา   คำสุทธิ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คระผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้า

ฝ่ายทุกฝ่าย  ดิฉัน นางสาวอโนชา  คำสุทธิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขอชี้แจงเรื่อง
ค่าล้างดินโคลน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามมานั ้น ใน
เบื้องต้นค่าล้างดินโคลนเป็นนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ซึ่งงบประมาณจะจัดสรรมาจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเตรียมเอกสารที่ชี้แจงมาให้และเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นที่แรกที่
ได้นำข้อมูลการขอรับค่าล้างดินโคลนเสนอต่อที ่ประชุมฯ แต่ด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นยังไม่ได้รับการพิจารณาการขอรับเงินเยียวยาตามมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื ่องการช่วยเหลืออุทกภัยและรัฐบาลกำชับให้ดำเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทำให้ที่ประชุมฯ ขอนำเรื่องการพิจารณา
การให้ความช่วยเหลือค่าล้างดินโคลน เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าการพิจารณา
เงินช่วยเหลือตามมติ ครม. จะแล้วเสร็จ จึงเป็นสาเหตุให้นำกลับมาแล้วให้
เทศบาลนำภาพถ่ายจัดทำในรูปแบบการนำเสนอ (Power Point) เพ่ือ
นำเสนอต่อที่ประชุมการพิจารณาต่อไป  ซึ่งในขณะนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว 
ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการไปแล้วจำนวน 200 กว่าหลังคาเรือนแล้ว และ
อาทิตย์หน้าจะนำเสนอให้แล้วเสร็จ สำหรับการโอนเงินนั้น เป็นเรื่องของระดับ
จังหวัดที่จะดำเนินการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่ยาว ไม่สามารถระบุวันเวลาใน
เรื่องดังกล่าวค่ะ 

 
นายสงกรานต์  อภิญญาวิศาล   ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ        ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับทราบชี้แจงต่อประชาชนในพื้นท่ีต่อไปครับ 
          ขอเชิญ นายศุภชัย  ภูแสนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กล่าวครับ 
 
นายศุภชัย   ภูแสนทรัพย์        เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2    คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุก

กอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กระผม นายศุภชัย  ภูแสนทรัพย์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดการคำร้องขอใช้รถไถฟาร์ม
แทรกเตอร์ มีการจัดตารางการทำงานของรถอย่างไร รวมถึงการควบคุมการ
ลงพื้นที่ของรถไถ จึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ สำหรับเร ื ่อง
การซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ อยากทราบว่าเหตุใดมีการซ่อมแซมล่าช้า 
จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ  

 
 

นาย... 
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